

# เดินทางไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย กับการบินไทยในราคาพิเศษ

เมื่อพูดถึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน ประเทศจีนจะเป็นประเทศแรกๆที่นึกถึง เมื่อพูดถึงสายการบินที่มีเที่ยวบินสู่หลายหลายเมืองในจีน การบินไทยก็น่าจะเป็นสายการบินแรกที่คุณนึกถึง

การบินไทยบินมีเส้นทางบินสู่ 8 เมืองยอดนิยมในจีน รวมทั้งฮ่องกง โดยบินตรงออกจากกรุงเทพฯสู่ 8 เส้นทางในจีน ดังนี้ ปักกิ่ง คุณหมิง กวางโจว เซี่ยงไฮ้ เจิ้งตู เซี่ยเหมิน ฉงชิ่ง และฉางชา

จุดหมายปลายทางเหล่านั้นล้วนแต่เป็นตัวเลือกที่น่าประทับใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะฉลองวันตรุษจีน วันแรกของปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 มกราคม ในประเทศจีน ทุกแห่งต่างดึงดูดใจนักท่องเที่ยวในแบบฉบับของตัวเอง และแน่นอนที่เทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้นในแต่ละแห่งจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความมีชีวิตชีวา และความน่าตื่นตาตื่นใจ

ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลในการเลือกก็คือการที่การบินไทยได้จัดให้มีบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นใน 6 จุดหมายปลายทางในประเทศจีน ได้แก่ ปักกิ่ง คุณหมิง เซี่ยงไฮ้ เจิ้งตู และเซี่ยเหมิน โดยราคาโปรโมชั่นจะมีผลสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ และสามารถออกบัตรโดยสารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับการเดินทางจนถึงวันดังกล่าวเช่นกัน

ราคาบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางในชั้นประหยัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท : ประเภทแรกสำหรับการเดินทางพร้อมกันของผู้ใหญ่อย่างน้อย 2 คน และอีกประเภทหนึ่งสำหรับการเดินทางพร้อมกันของผู้ใหญ่อย่างน้อย 6 คน

ราคาโปรโมชั่นของการบินไทยอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ยิ่งเดินทางเป็นกลุ่มพร้อมกันมากเท่าไร ก็ยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรโดยสารเท่านั้น

สำหรับผู้ใหญ่ 2 – 5 คนที่เดินทางพร้อมกัน ราคาบัตรโดยสารไปกลับกรุงเทพฯ – คุณหมิงเริ่มต้นที่ 7,065 บาทต่อคน ขณะที่ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่ม 6 คนขึ้นไป ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 6,045 บาทต่อคนสำหรับเส้นทางเดียวกัน ข้อเสนอราคาโปรโมชั่นของการบินไทยสำหรับ 6 จุดหมายปลายทางในประเทศจีนดังกล่าว เที่ยวบินสู่คุณหมิงมีราคาต่ำสุด ขณะที่ผู้ที่เลือกเส้นทางไปยังปักกิ่งต้องจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อย โดยราคาบัตรโดยสารไปกลับกรุงเทพฯ – ปักกิ่งสำหรับผู้ใหญ่สองถึง 5 คนที่เดินทางพร้อมกันเริ่มต้นที่ 12,480 บาทต่อคน และผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่ม 6 คนขึ้นไป ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 10,790 บาทต่อคน

บัตรโดยสารราคาพิเศษมีที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน การบินไทยขอแนะนำให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ โดยการสำรองที่นั่งสามารถทำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย

ในฐานะที่เป็นสายการบินประจำชาติ การบินไทยมีเครือข่ายเส้นทางบินทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง ท่านสามารถสำรองทุกเส้นทางในเครือข่ายของการบินไทยที่ [thaiairways.com](http://thaiairways.com) เช่น เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังแฟรงก์เฟิร์ต หรือเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังลอนดอน รวมทั้งค้นหาข้อเสนอดีๆ สำหรับเที่ยวบินมายังประเทศไทย ผู้ใช้ยังสามารถสำรองเที่ยวบินออนไลน์สำหรับการเดินทางภายในประเทศซึ่งทำการบินโดยการบินไทยหรือสายการบินในเครือ นั่นคือ ไทยสมายล์

นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีเมนูข้อมูลปลายทาง ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลกของการบินไทย รวมทั้งประเทศจีนแก่นักท่องเที่ยว ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลควรรู้ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สภาพอากาศ และสามารถค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ที่เมนูนี้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถศึกษาว่าเพราะเหตุใดคุณหมิงจึงได้ชื่อว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิช่วงวันรันดร์ หรือเฟลิดเฟลินไปกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศอันอบอุ่นน่าอยู่ตลอดทั้งปีของเซี่ยเหมินซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น “เมืองที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่สุด” เป็นอันดับสองในปี พ.ศ. 2549 และ “เมืองเพื่อการพักผ่อนที่โรแมนติกที่สุด” ในปี พ.ศ. 2554 รวมถึงการผสมผสานอย่างน่าทึ่งระหว่างตะวันตกและตะวันออกที่รอคอยการสำรวจในเซี่ยงไฮ้เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน